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Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um gerð myndbands um Miklubraut 
í stokk 
 
Óskað er eftir upplýsingum um hver fól umhverfis- og skiplagssviði að gera myndband í 
aðdraganda borgarstjórnarkosninga um Miklubraut í stokk. 


